

ข้อตกลงเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้มีข้อสรุป ดังนี้

ระยะที่ ๑ จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีประเด็นหลักของการสัมมนา ๒ ประเด็น (Theme) คือ

Theme ๑ : การเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Theme ๒ : แนวทางการบริการชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่มหาวิทยาลัยเริ่มต้นจัดประชุมสัมมนาทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย จะร่วมเป็นเจ้าของภาพและจะเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นพันธมิตร และเจ้าภาพ ในช่วงแรก อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายสำนักบริการวิชาการ/ศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมทั้งหมด ประมาณ ๑๐๐ คน

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบด้านการเชิญและจัดการทางวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบด้านสถานที่ การจัดงานประชุม จัดอาหารที่พัก และการอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการวิชาการ

ที่ประชุมตกลงให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ระยะที่ ๒ จะนำผลการประชุมจากพันธมิตรเครือข่ายการบริการวิชาการของระยะที่ ๑ จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป

ผู้บริหารทั้ง ๔ มหาวิทยาลัยที่ประชุมในครั้งนี้ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นนี้ไว้ด้วยแล้ว



(ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา



(รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คำต้อ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



(ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง)

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์